

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến  
kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI**

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND-UBMTTQVN ngày 04/6/2024 của Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa VI, Thường trực HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, TT. HĐND, TT UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện, kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh.

Thời gian tiếp xúc cử tri diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 18 đến ngày 19/6/2024) tại các điểm: Triệu Lăng, Triệu Hòa, Triệu Long, Triệu Trung, Triệu Trạch, Triệu Đại và Triệu Ái. Tại các Hội nghị, cử tri đã nghe các Tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16, 17; nội dung, chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 và sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa VI; nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 23, 24; dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VIII; khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng đầu năm 2024 của tỉnh, huyện; hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện, tỉnh; đồng thời nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất về những vấn đề cử tri quan tâm.

Nhìn chung, Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra đúng kế hoạch, nhận được nhiều ý kiến tham gia của cử tri trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng- an ninh. Phần lớn các ý kiến của cử tri đã được UBND cấp xã, huyện và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh trao đổi, giải trình cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cử tri quan tâm như sau:

**I. Ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền cấp trung ương, cấp tỉnh**

**1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn**

Cử tri xã Triệu Trung kiến nghị hiện nay dọc bên sông Vĩnh Định đoạn qua thôn Ngô Xá -Thanh Lê xã Triệu Trung bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ sạt lở nhà ở của người dân, ảnh hưởng đến đời sống và việc sản xuất của bà con nhân dân. Kiến nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm và có phương án giải quyết sớm. *(Kiến nghị nhiều lần)*



Cử tri các xã phía Đông của huyện kiến nghị: Nguồn nước sạch là rất cần thiết cho nhân dân để đảm bảo cuộc sống. Hiện nay, các xã chưa có hệ thống cấp nước sạch, sử dụng nước giếng khơi, giếng khoan chưa đảm bảo vệ sinh, nguồn nước bị ô nhiễm dẫn đến bệnh tật. Kính đề nghị các cấp quan tâm, giải quyết.

Cử tri xã Triệu Sơn kiến nghị: Công trình Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIG2) do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay bà con rất bức xúc với cách làm của nhà đầu tư, nguyên trước đây cầu bắc qua kênh có chiều rộng 2,5m nhưng quá trình thi công thiết kế cây cầu rộng 1,7m, không đảm bảo lưu thông, sản xuất nông nghiệp. **(Kiến nghị nhiều lần)**

## **2. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường**

Cử tri xã Triệu Trung đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với trường hợp của ông Lê Văn Thước, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Vụ việc đã được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 2686/BC-STNMT ngày 23/8/2019 và Văn bản số 3383/STNMT-TTr ngày 26/9/2022 nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi lại cho người dân. **(Kiến nghị nhiều lần)**

## **II. Ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện**

### **1. Về lĩnh vực kinh tế**

#### **1.1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn**

Cử tri xã Triệu Long kiến nghị: Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí nạo vét Hói Thuận để đảm bảo thoát úng mùa mưa bão, nhất là việc gieo cấy của bà con 3 xã Triệu Long, Triệu Hòa, Triệu Thuận.

Cử tri thôn Hà My, xã Triệu Hòa kiến nghị:

- Xã Triệu Hòa có 2 tuyến kênh thủy lợi N18 và N16 đi qua thôn Hà My và An Lộng. Hiện nay, tuyến kênh N16 đã xuống cấp, rò rỉ nên nước tưới cho nông nghiệp không về cuối nguồn được. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa tuyến kênh N16 để bà con có nguồn nước sản xuất.

- Hiện nay, chủ trương sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm là rất khó cho người dân bởi lẽ nông dân sản xuất ra khi bán bị tiểu thương ép giá. Đề nghị UBND huyện và phòng tham mưu tích cực trong chỉ đạo việc sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu ra ổn định, giá cả hợp lý cho bà con sản xuất nông nghiệp.

Cử tri xã Triệu Đại kiến nghị:

- Nhánh sông Vĩnh Định chảy dọc về cầu Máng thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại bị bồi đắp gây cản trở dòng chảy. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn có phương án xử lý.

- Hiện dòng chảy Hói Thuận chảy qua xã Triệu Đại đoạn công trước bển Đình Quảng Lượng hẹp, thường bị ngập úng ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo xử lý.



- Hiện nay, tình trạng dùng thuốc diệt ốc bươu vàng quá nhiều gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân. Kiến nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo, có khuyến cáo cụ thể.

Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị: Vừa qua, trên địa bàn thôn 5 có tàu lạ dạt vào bờ biển làm hư hại tài sản của người nuôi trồng thủy sản. Đề nghị cấp trên xem xét giải quyết sớm trước mùa mưa bão sắp đến.

Cử tri xã Triệu Vân kiến nghị:

- Việc truy thu Quỹ Phòng chống thiên tai từ năm 2019 đến năm 2022 là rất khó, không thể thu được. Đề nghị cấp trên xem xét nếu thu thì thu toàn huyện (hiện nay có một số xã chưa nộp quỹ năm 2023).

- Đề nghị UBND huyện xem xét không thực hiện chủ trương nạo vét kênh mương và tận thu sản phẩm nạo vét làm vật liệu san lấp tại địa bàn xã Triệu Trạch vì Triệu Vân sẽ sạt lở đê, kè Khe Chung của 02 thôn (thôn 8 và thôn 9), đồng thời ảnh hưởng đến cánh đồng lúa của người dân.

### **1.2. Về xây dựng cơ sở hạ tầng**

Cử tri xã Triệu Ái kiến nghị:

- Tuyến đường vào Nghĩa trang nhân dân Ba Gò hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Kính đề nghị cấp trên xem xét khảo sát sớm đầu tư tuyến đường nói trên để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân mai táng, chôn cất; thăm viếng, chăm sóc mồ mả của gia đình.

- Việc thông qua Đề án quy hoạch chung xây dựng của xã Triệu Ái đến năm 2035 chưa thực hiện được, chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra do một số người dân chưa thống nhất phương án quy hoạch vùng phụ cận đường Hùng Vương nối dài 220m. Đề nghị cấp trên quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ đã giao cho các ngành, địa phương chưa hoàn thành như việc giải quyết đoạn đường vào Trường Mầm non khu vực Hà xá (**kiến nghị nhiều lần**); điều chỉnh cấp đổi lại giấy CNQSDĐ cho bà con sau khi đã bị thu hồi đất để giải phóng mặt bằng làm đường Hùng Vương một số hộ hiện nay chưa được cấp giấy.

Cử tri xã Triệu Long kiến nghị:

- Tại thôn Lưu Nghĩa có cây cầu dân sinh bắc qua kênh Nam Thạch Hãn đã được xây dựng 25 năm, nay bị hư hỏng, thủng lỗ, xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc đi lại của bà con trên địa bàn các xã Triệu Long, Triệu Hòa, Triệu Thuận. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư, tu sửa để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

- Vấn đề giải phóng mặt bằng đường nối từ cầu An Mô đến Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn đoạn qua xã Triệu Long đã tuyên truyền, vận động nhiều năm, đến nay còn 07 hộ. Nếu cơ quan Nhà nước đã làm hết chức trách của mình, đã áp giá, đền bù cho người dân đúng theo quy định của pháp luật rồi mà hộ dân



nào không chấp hành GPMB đề nghị huyện áp dụng biện pháp cưỡng chế để thực hiện công trình.

Cử tri xã Triệu Hòa kiến nghị: Thôn Hà My có 01 tuyến đường huyết mạch đi qua nối với thôn Bồ Liêu. Hiện nay, tuyến đường xuống cấp, hư hỏng nặng, có một số đoạn ngập úng về mùa mưa lũ. Đề nghị cấp trên quan tâm, đầu tư xây dựng để nhân dân thuận tiện lưu thông.

Cử tri xã Triệu Đại kiến nghị: Điện sinh hoạt của người dân chưa an toàn, thường xuyên xảy ra cháy nổ tại cầu giao rất nguy hiểm. Kính đề nghị cấp trên quan tâm, chỉ đạo, có phương án xử lý.

Cử tri xã Triệu Sơn kiến nghị:

- Công trình đường ĐH43B thi công quá chậm. Đoạn từ cổng chào làng Đồng Văn đến trạm biến thế đã bàn giao mặt bằng, không vướng mắc nhưng thi công hơn một năm vẫn không hoàn thành. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

- Hiện nay, đường ĐH41 đoạn từ Chợ Cạn đến thôn Linh Chiêu bị hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ để thuận tiện cho người dân đi lại, sinh hoạt.

- Làng nghề bún Linh Chiêu được đầu tư xây dựng đã lâu (10 năm mới đưa vào sử dụng), một số hạng mục khi đầu tư không phù hợp, một số hạng mục đã xuống cấp. Trong đó, một số hạng mục nhỏ bà con đã tự góp tiền để sửa chữa nhưng các hạng mục lớn đòi hỏi kinh phí nhiều nên bà con không đủ kinh phí, đặc biệt là hạng mục xử lý nước thải đã quá tải và hư hỏng. Kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí.

Cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị: Đường điện cao thế đi từ thôn Phú Liêu, xã Triệu Tài đến thôn Linh An, xã Triệu Trạch đơn vị thi công làm sạt lở tẩm lát 2 bên đường liên xã, ảnh hưởng đến chất lượng con đường. Cử tri đã phản ánh, UBND xã đã làm tờ trình gửi cấp trên nhưng đến nay chưa thấy khắc phục, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

Cử tri xã Triệu Phước kiến nghị:

- Đường ĐH46 hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa. **(Kiến nghị nhiều lần)**

- Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa đập tràn Thái Lai tạo điều kiện đi lại cho người dân nhất là về mùa mưa lũ. **(Kiến nghị nhiều lần)**

Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị: Đường ra bến các xã Triệu Lăng khởi công từ năm 2022 đến nay mới thi công mặt đường, lề đường chưa thi công và chưa nghiệm thu. Đề nghị cấp trên xem xét giải quyết.

### 1.3. Về tài nguyên, môi trường

Cử tri thị trấn Ái Tử kiến nghị: Việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình, làm hồ sơ đo đạc cấp giấy CNQSDĐ còn gặp nhiều khó khăn,



wướng mắc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bà con nhân dân. Đề nghị quý cấp quan tâm, hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cho người dân.

Cử tri xã Triệu Ái phản ánh:

- Việc đăng ký chuyển mục đích đất ở, quá trình làm hồ sơ Phòng Tài Nguyên – Môi trường huyện thẩm định chỉ cho mỗi chủ sử dụng đất được chuyển mục đích đất ở 01 GCNQSDĐ duy nhất và không duyệt các hồ sơ còn lại cùng chủ sử dụng đất, theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai hiện hành thì có đúng không? Đề nghị cấp trên quan tâm, chỉ đạo trả lời cho người dân được rõ.

- Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Triệu Phong hướng dẫn làm hồ sơ cho người dân đến làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cụ thể, tránh tình trạng hồ sơ chưa đảm bảo phải đi lại nhiều lần gây phiền hà cho nhân dân.

Cử tri xã Triệu Ái kiến nghị: Đất rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 giao lại cho địa phương quản lý tại Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh hiện nay vẫn chưa thực hiện. Kiến nghị các cấp chỉ đạo các cơ quan liên quan, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 sớm hoàn thành thủ tục bàn giao để xây dựng phương án sử dụng đất trong thời gian tới.

Cử tri xã Triệu Hòa kiến nghị: Xã đã có mô hình thu gom rác thải sinh hoạt, việc thu gom được thực hiện hằng ngày, tuy nhiên, xã chưa có bãi tập kết rác. Rác thải sau khi thu không được trung chuyển kịp thời, có lúc để qua ngày làm ảnh hưởng đến mỹ quan nông thôn cũng như môi trường xung quanh. Đề nghị Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện cần có kế hoạch trong việc vận chuyển rác ngay sau khi được thu gom.

Cử tri xã Triệu Đại kiến nghị:

- Nhu cầu về chỗ ở người dân hiện nay rất khó khăn, những gia đình có nhiều cặp vợ chồng, nhiều nhân khẩu khi tách hộ có được cấp đất nhà ở như trước đây hay không?

- Thái độ và giờ giấc làm việc của cán bộ ở Bộ phận Một cửa của huyện chưa nghiêm túc, gây phiền hà cho người dân khi đến làm hồ sơ cấp GCNQSD. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh giờ giấc làm việc của Bộ phận một cửa huyện.

Cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị:

- Đất trang trại Ông Lê Đình Vững đã bị thu hồi tất cả giấy tờ liên quan nhưng vẫn hoạt động bình thường như trước khi chưa bị thu hồi, như vậy có vi phạm pháp luật không? Cử tri đã ý kiến nhiều lần nhưng cấp trên trả lời chưa thỏa mãn cho người dân làng An Trạch, đề nghị cấp trên trả lời cho dân được rõ.

**(Kiến nghị nhiều lần)**



- Đất hồ tôm ở thôn Lê Xuyên các hộ thuê nuôi đến nay đã hết thời hạn, đề nghị cấp trên thu hồi.

- Quy hoạch khu dân cư Lê Xuyên triển khai quá chậm. Đề nghị UBND huyện trả lời cho bà con được rõ đến khi nào thì quy hoạch xong để người dân được đầu đất ở.

Cử tri Triệu Phước tiếp tục kiến nghị về việc thu hồi đất của 04 hộ nuôi tôm, UBND huyện đã ra Quyết định thu hồi nhưng đến nay chưa thực hiện được thì nên thu hồi lại Quyết định. **(Kiến nghị nhiều lần)**

Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị: Đề nghị cấp trên cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để nâng đất ở nông thôn nhằm tách thửa cho con. Hiện nay gia đình có 03 thế hệ sống chung nhưng không đủ diện tích đất ở để tách thửa cho xây nhà ở riêng.

#### **1.4. Tài chính**

Cử tri xã Triệu Ái kiến nghị: Năm 2024, xã Triệu Ái đã được UBND tỉnh, UBND huyện đưa vào chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Địa phương đã tranh thủ các nguồn lực nhằm hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Hiện tại, chỉ có nguồn vốn từ ngân sách trung ương, tỉnh và huy động của địa phương, xã lại có địa bàn rộng, nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp cần đầu tư để hoàn thiện. Kiến nghị cấp trên xem xét, quan tâm hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách huyện trong năm 2024 để địa phương hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Cử tri xã Triệu Long kiến nghị: Các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương thường nguồn vốn được cấp vào cuối năm, là mùa mưa bão gây khó khăn trong việc thi công và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Đề nghị các cấp nên phê duyệt từ đầu năm để địa phương thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.

Cử tri xã Triệu Hòa kiến nghị: Sau sáp nhập, thôn Hà My có 02 điểm trường Tiểu học và Mầm non không sử dụng. Hiện nay, một số hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ tạo điểm mất an ninh trật tự. Đề nghị cấp trên có chính sách bàn giao cho thôn, xã quản lý, trưng dụng để sử dụng hoặc đấu giá các hạng mục cơ sở vật chất còn sử dụng được, tránh thất thoát hư hỏng.

#### **2. Về văn hoá – xã hội**

Cử tri xã Triệu Hòa kiến nghị: Di tích thôn Mỹ Lộc là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Ủy ban Khởi nghĩa. Hiện nay, đã được UBND tỉnh công nhận là di tích cấp tỉnh, tuy nhiên vẫn chưa được đầu tư. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư đối với di tích thôn Mỹ Lộc.

Cử tri xã Triệu Đại kiến nghị: Hiện nay, cấp trên đang có chủ trương chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt. Trong khi đó, đối tượng nhận chế độ bảo trợ xã hội là những người già cả, neo đơn, bệnh tật, khó khăn khi đi lại nhận tiền



tại các bót ATM của ngân hàng. Kính đề nghị các cấp làm rõ, xem xét tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng.

### 3. Nội chính

Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị: Cử tri không hài lòng về việc thực hiện giao dịch hành chính công trực tuyến vì quá phức tạp, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin chưa đồng bộ, một số khâu còn bất cập, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của người dân, gây phiền hà cho người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm, chỉ đạo.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND huyện tổng hợp chuyển đến UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền biết và chỉ đạo giải quyết, trả lời cho cử tri theo quy định./.

#### Nơi nhận:

- TTHU;
- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- 2 Ban và các đại biểu HĐND huyện;
- CPVP, CV<sub>HD</sub>;
- TT. HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. ✓

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Quang Giải